



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 5/2547

## เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ร่วมกับกระทรวงการคลังจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 นั้น ขอเรียนเสนอความคืบหน้าในส่วนของการมาตรการจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรี) ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (คณะกรรมการ ฯ) ขึ้นเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ เสนอต่อรัฐมนตรีแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มกราคมธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ได้จัดส่ง ประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 3 ฉบับ ถึงสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้

- (1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
- (2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งสาขาของธนาคารต่างประเทศ
- (3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงการคลังทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย นิยามของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำขอ กระบวนการและรายละเอียดการยื่นคำขอ กระบวนการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบการ รวมทั้ง เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต

สถาบันการเงินผู้มีสิทธิยื่นคำขอ ได้แก่ (1) บริษัทเงินทุน (บง.) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (บงล.) และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ (บค.) ที่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและประสงค์จะยื่นคำขอจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ (ชพ.) หรือ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ชย.) (2) สำนักงานวิเทศธุรกิจของธนาคาร ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและประสงค์จะยื่นคำขอจัดตั้งสาขาของ ธนาคารต่างประเทศ (3) สาขาของธนาคารต่างประเทศและสำนักงานวิเทศธุรกิจของธนาคารต่างประเทศที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและประสงค์จะยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็น บริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินที่ประสงค์จะยื่นคำขอสามารถยื่นได้ ภายใน 6 เดือน นับแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 โดยจัดส่งคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำเนา 1 ชุดมาที่ ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน และตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำหรับกรณีของกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนมากกว่า 1 รูปแบบ ซึ่ง จะดำเนินการควบหรือรวมกิจการ ขายกิจการหรือคืนใบอนุญาตและ/หรือรับ โอนสินทรัพย์และหนี้สินจาก สถาบันการเงินในกลุ่มเพื่อให้เหลือสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียงรูปแบบเดียวตามนโยบาย One Presence สามารถยื่นแผนการดำเนินงานตามนโยบาย One Presence นี้มาได้ที่ ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน และตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ สายกำกับสถาบันการเงิน เช่นกัน

ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สถาบันการเงิน (CPC) สาย กำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 กุมภาพันธ์ 2547